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 Rekstur heilsugæslu 
og sjúkrahúsa.

 10 staðir

 Um 140 vinnustöðar

 350 starfsmenn í 235 
stöðugildum

 2 tölvusalir

 2 tæknimenn



Rekstur tölvukerfa

 Kostnaður töluverður

 Microsoft með margt gott

 Microsoft hefur verið dýrt og leyfamál ekki alltaf 
einföld

 Eilíf krafa um að spara, líka fyrir hrun

 Eins mikið opensource og við komumst upp 
með og teljum borga sig



Hvað er opensource á HSA?

 Eldveggur

 Póstþjónn

 RedHat + postfix

 Gagnaþjónar Sögu (Oracle)

 Redhat, SLES10 64bit

 Gangaþjónar eigin kerfa

 RedHat (Apache, MySQL, PHP eþs LAMP)

 OpenOffice.org

 Netsía, Untangle.



Hvernig hefur svo gengið?

Ýmislegt prófað í gengum árin...

StarOffice (6 og 7), gekk ekki vel, því miður...

OpenOffice.org (2, 3.....) sækir á....

Samba domain controller, gekk vel, lagður niður af 
praktískum ástæðum

Netsían fær einkunnina DÍD1 (Draumur Í Dós 1)



Er opensource 
heilbrigt?



Svarið er klárlega

JÁ
séð með okkar gleraugum



???



Takk fyrir áheyrnina!


